



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต์ บ้านเมือง แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 3,5,7,9 TNN (1ต.ค.59)</p>	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงผลการตรวจทารกศีรษะเล็ก 3 ราย และทารกในครรภ์อีก 1 ราย ที่ยังไม่คลอดแต่มีความเสี่ยงศีรษะเล็ก ว่า ผลการวินิจฉัยเด็กทั้ง 4 ราย สรุปได้ว่า รายที่ 1 และ 2 ศีรษะเล็กจากมารดาติดเชื้อไวรัสซิกา รายที่ 3 ศีรษะเล็ก แต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ ต้องรอวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมอีกครั้ง และรายที่ 4 ที่อยู่ในครรภ์มารดา พบว่าแม่มีการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ และยังไม่สามารถยืนยันขนาดศีรษะของเด็กได้ ต้องรอดูติดตามต่อไป ซึ่งเป็นครั้งแรกในไทย แต่ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะเด็กศีรษะเล็กยังพบได้จากการติดเชื้ออื่นๆ เช่น ชิฟิลิส เริม หัดเยอรมัน รวมถึงพฤติกรรมของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เป็นต้น โดยขณะนี้พบว่าเด็กมีอาการเกร็ง การได้ยินค่อนข้างบกพร่อง ส่วนเรื่องพัฒนาการยังไม่สามารถตอบได้</p> <p>คณะกรรมการด้านวิชาการโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจึงเสนอให้ สธ.ดำเนินการดังนี้ 1.ควรติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้มข้นต่อไป 2.ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางป้องกันหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด และตรวจคัดกรองเด็กที่อยู่ในพื้นที่ โดยจะตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา มี นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 3.ควรตั้งงบประมาณเพื่อใช้ควบคุมโรคดังกล่าวเชิงลึกต่อไป</p> <p>นพ.ทวี กล่าวว่า แนวทางการจัดการหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อซิกามีการจัดทำไว้แล้ว แต่จะเจาะลึกในกรณีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ โดยจะพิจารณาถึงกรณีการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะมีเรื่องข้อกฎหมายและเรื่องของจิตใจ</p> <p>นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคระบาดวิทยา กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ได้ปกปิดข้อมูล ซิกาเป็นโรคที่พบในภูมิภาคเอเชียอยู่แล้ว ของไทยในปี 2558 มีการตรวจไม่ถึง 100 ราย พบผู้ป่วย 5 ราย ส่วนปีนี้ตรวจไปมากกว่า 1 หมื่นราย จึงพบมาก แต่รูปแบบการระบาดเชื่อว่าไม่แตกต่างจากเดิม</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย กล่าวว่า คนปกติทุกเพศทุกวัยต้องระวังเรื่องไขสันหลังอักเสบ และสมองอักเสบ ซึ่งพบว่ามีคนไทยป่วยแล้ว 1 ราย มีสาเหตุจากซิกา แต่รักษาหายแล้ว ดังนั้น ต้องระวังไม่ให้ยุ่ง</p> <p>พญ.อุติวิไล สามโกเศศฐ์ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า เด็กที่เกิดจากแม่ที่เคยติดเชื้อไวรัสซิกา แม้ว่าจะมีขนาดศีรษะปกติ ก็จะมีการติดตามต่อไปทั้งหมด เพราะอาจส่งผลต่อปัญหาความบกพร่องทางด้านร่างกาย</p>
<p>คมชัดลึก มติชน (2 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยความคืบหน้าว่า ทารกอีก 2 ราย ผลการตรวจเชื้อยังไม่ยืนยัน เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย ยังไม่คลอด อีก 1 ราย ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค คาดว่าผลจะออกในอีก 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ที่ดีที่สุดคือ การระวังตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด และช่วยกันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย ซึ่งอเมริกาได้พบความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์จะเกิดทารกศีรษะเล็กร้อยละ 1-30 ซึ่งประเทศไทยยังพบน้อยมากและควบคุมได้ ทั้งนี้ โรคซิกาเป็นโรคใหม่ ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าโอกาสติดเชื้อจะเกิดในอายุครรภ์เท่าไร ทางที่ดีที่สุดคือต้องป้องกันไม่ให้ยุ่ง และกรณีมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยเพราะเชื้อซิกาผ่านทางน้ำอสุจิได้</p> <p>ด้าน นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน เกิดน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยพื้นที่กทม.ต้องระวัง เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วย ซิการวมแล้ว 36 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย มี 1 รายคลอดทารกออกมาปกติ อีก 2 ราย ยังต้องเฝ้าระวังว่าหากคลอดแล้วจะมีความผิดปกติหรือไม่ ทั้งนี้ จากการศึกษายังพบเชื้อซิกาในลูกน้ำยุงลายถึงร้อยละ 1.7 ขณะที่ในยุงตัวแก่พบเชื้อซิการ้อยละ 5 แสดงว่าความซับซ้อนของการแพร่เชื้อในยุงลายมีมากขึ้น โดยเรื่องนี้จะนำส่งคณะกรรมการด้านวิชาการฯ พิจารณาต่อไป</p>
<p>มติชน (2 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย หนึ่งในกรรมการวิชาการฯ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลเรื่องซิกา ถือเป็นเรื่องดี เพื่อให้เตรียมพร้อมและเฝ้าระวัง รวมทั้งให้ประชาชนป้องกันตัวเอง อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหม่ จึงมีการสอบสวนโรคย้อนหลังใน 3 รายที่คลอด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์: อัมเดท (2 ต.ค.59)</p>	<p>ออกมาทากรักระเล็ก พบว่าบางรายต้องทำอัลตราซาวด์ครรภ์ 2 ครั้งตามมาตรฐาน แต่มีการย้ายไปต่างจังหวัดจึงไม่ได้ทำ ทำให้ไม่ทราบภาวะทารกมีภาวะสมองเล็ก สิ่งเหล่านี้ต้องให้ความรู้ประชาชน โดยเฉพาะการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และไปพบสูติแพทย์เป็นระยะ นอกจากนี้ ออกมาฝากทุกบ้านกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ และขออย่าว่าย ยุงลายกัดได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะอยู่ในบ้านเราเอง</p> <p>ด้าน รศ.นพ.กำธร พดุกษานานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชนกังวลจนไม่กล้าตั้งครรภ์ เพราะที่ผ่านมาจากการเฝ้าระวัง พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิคา แต่ทารกที่คลอดออกมาก็มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี หญิงที่วางแผนจะมีลูกจึงควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พยายามไม่ให้ยุงกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หากตั้งครรภ์แล้วให้รีบไปฝากครรภ์ และหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการพบเชื้อซิคา ให้สังเกตอาการตัวเอง หากมีข้อออกผื่นให้รีบพบแพทย์ ซึ่งมีแนวทางดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว</p> <p>พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า พื้นที่กรุงเทพฯ ที่พบผู้ป่วยซิคาขณะนี้ มีประมาณ 10 กว่าเขต แต่ไม่ได้มีตัวเลขสูง เนื่องจากการลงพื้นที่เข้าไปควบคุมยุง เช่น เขตสาทร</p> <p>ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 8 กันยายน 2559 รายงานว่า มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิคาทั้งหมด 72 ประเทศ แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 จำนวน 55 ประเทศ ที่มีการรายงานพบการระบาดครั้งแรกในปี 2558 กลุ่มที่ 2 จำนวน 5 ประเทศ ที่มีหลักฐานการติดเชื้อโดยมียุงเป็นพาหะนำโรคในปี 2559 และกลุ่มที่ 3 จำนวน 12 ประเทศ ที่พบรายงานการระบาดของโรคก่อนปี 2558 แต่ไม่มีการรายงานการระบาดของโรค ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2</p> <p>สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิคาครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2555 โดยในช่วง พ.ศ. 2555-2558 พบรายงานผู้ป่วยกระจายทุกภาคและมีผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ยปีละ 5 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจที่ต่างประเทศ แต่ปัจจุบันสามารถตรวจเองได้ โดยในปี 2559 ตั้งแต่ต้นปีมีรายงานผู้ป่วยใน 16 จังหวัด และสามารถควบคุมโรคได้ในระยะเวลาที่กำหนด ปัจจุบันมีเพียง 12 อำเภอ ใน 5-6 จังหวัด แต่ลดจำนวนลงเรื่อยๆ อาทิ กทม. เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคและราชวิทยาลัยสูติแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิคา สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยโรคไวรัสซิคา และร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิคาแต่กำเนิด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิคาอย่างเข้มข้นในระดับสูงสุด ส่วนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิคาส่วนใหญ่อาการของโรคไม่รุนแรง อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ซึ่งจะหายได้เองภายใน 2-7 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
<p>มติชน (3 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิคาต่อเนื่องและเข้มข้น ทำให้สามารถพบผู้ป่วยและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง ขณะที่หญิงตั้งครรภ์จากการเฝ้าระวังในพื้นที่ทั้งหมดกว่า 600 คน พบติดเชื้อซิคา 33 คน และคลอดทารกแล้ว 8 คน ซึ่งไม่มีภาวะศีรษะเล็ก กรณีล่าสุดที่พบว่าศีรษะเล็กจากซิคา 2 คนนั้น อยู่นอกพื้นที่เฝ้าระวัง 16 จังหวัด</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อซิคาในหญิงตั้งครรภ์ครั้งละ 2,000 บาท ว่าทำทั่วประเทศได้หรือไม่ ต้องตรวจกี่ครั้ง ใช้งบประมาณเท่าไร หรืออาจพัฒนาเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายได้หรือไม่ รวมทั้งศึกษาว่าปัจจุบันหญิงไทยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิคาอย่างไร คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือประเด็นนี้ โรคนี้เกิดมานานแล้ว ประเทศไทยตรวจพบโรคนี้ได้และไม่ปิดบัง ชี้ให้เห็นชัดว่ามีมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้ดี องค์การอนามัยโลกได้กล่าวชื่นชมความพยายามของไทยในเรื่องนี้ และเน้นย้ำให้เห็นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคด้วย</p> <p>นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 1 ในกรรมการวิชาการโรคติดเชื้อซิคา กล่าวว่า คู่มือในเรื่องหญิงตั้งครรภ์ จะเป็นคู่มือแนวทางการวินิจฉัยการตรวจโรคของแพทย์เป็นหลัก จัดทำโดยคณะกรรมการชุด ศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธาน แต่สำหรับประชาชนทั่วไปก็ใช้ได้ โดยเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ สธ. ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์ ควรฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ป้องกันยุงกัด และทุกคนต้องช่วยกันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย</p> <p>ผลกระทบอื่นๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (1ต.ค.59)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2 ต.ค.59)</p> <p>คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต์ บ้านเมือง แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น ผู้จัดการออนไลน์ (1ต.ค.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (1ต.ค.59)</p> <p>มติชน (3 ต.ค.59)</p> <p>ASTVผู้จัดการออนไลน์ (3 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มั่นใจว่าไวรัสซิกาไม่กระทบการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากมีความรุนแรงน้อย อาจกระทบเพียงหญิงตั้งครรภ์ที่เดินทางมา</p> <p>-เสนอข่าว นส.ศุภาวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ ประธานสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ ว่า ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันพบทารกศีรษะเล็กจากไวรัสซิกา นักท่องเที่ยวไม่ได้กังวลและยังไม่มีกรายกเลิกจองที่พักสถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง 11 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย บรูไน เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม เนื่องจากอาจจะติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ รวมทั้งมีคำแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเกือบ 60 ประเทศทั่วโลก รวมถึงโปรและบราซิล ด้านบริษัทวิจัยและให้คำแนะนำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระบุว่า การออกประกาศเตือนของซีดีซี อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่</p> <p>ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา และบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อนของ WHO ได้เร่งหาทางรับมือและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา WHO ยอมรับว่าอาจควบคุมการระบาดไม่อยู่ เพราะเชื้อไวรัสซิกาสามารถเดินทางได้ทางเลือด และยังตรวจพบได้จากอสุจิของเพศชาย ขณะที่ในกรณีแม่และเด็ก สามารถส่งผ่านไวรัสได้ทั้งระหว่างการตั้งครรภ์ และช่วงการให้นมบุตร โดยปัจจุบันยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสซิกานี้ได้</p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยเปิดเผยว่า ชายชาวอเมริกันวัย 38 ปี อาจติดเชื้อไวรัสซิกาจากน้ำตาหรือเหงื่อของบิดาที่เสียชีวิตโดยชายผู้นี้ได้ล้มป่วยหลังดูแลบิดาวัย 73 ปีที่โรงพยาบาล เนื่องจากติดเชื้อไวรัสซิกากระหว่างเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดในเม็กซิโก ซึ่งหากกรณีดังกล่าวได้รับการยืนยัน จะเป็นครั้งแรกที่มีการติดเชื้อในลักษณะนี้ จากเดิมที่ทราบกันว่าเชื้อไวรัสซิกาติดต่อได้จากการถูกยุงกัด หรือติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์ชื่นชมว่า การตอบสนองของไทยถือเป็นตัวอย่างที่ดีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นย้ำให้เห็นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทย ที่จะให้ประชากรไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และถือเป็นตัวอย่างในทางบวกที่ควรทำตาม</p> <p>-เสนอข่าว มาเลเซียพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายที่ 7 และเป็นรายที่ 2 ของรัฐซาบฮ์ โดยเป็นสตรีวัย 60 ปี อยู่ที่เมืองโคตา คินาบาลู เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยไม่เคยเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (2 ต.ค.59)</p> <p>บ้านเมือง (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.ราชบุรี เผยจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากเดิมร้อยละ 91.3 ไม่มีผู้เสียชีวิต ย้ำใช้มาตรการ 3 เก็บ ร่วมกับ กิจกรรม 5 ส. ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ จ.นครพนม มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 341 ราย แต่ยังไม่เสียชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10-18 ปี ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอธาตุพนม 132 ราย รองลงมา อำเภอเมือง 78 ราย และอำเภอนาแก 37 ราย คาดว่าในปีนี้จะมีการแพร่ระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวบวกกับฝนตกชุก ส่วนในปี 2558 มีสถิติยอดผู้ป่วยทั้งปีจำนวน 627 ราย สสจ.นครพนมได้ประสานงานกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคัดกรองประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางข้ามไปมา หากพบเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือต้องสงสัยป่วยเป็นโรคระบาด จะมีการกักตัวเพื่อส่งตรวจรักษาควบคุมโรคทันที นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ เพิ่มมาตรการในการป้องกันไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อลดปริมาณการเจ็บป่วย</p>
<p>สทท. (1ต.ค.59)</p> <p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ต.ค.59)</p>	<p><b>นโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนพ.สสจ. ผอ.รพ.ทั่วประเทศ ชี้แจงนโยบายการพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดรองรับนโยบายให้ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วย เพื่อให้พร้อมดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยกำชับให้หน่วยงานทุกแห่งดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เข้มข้นงานป้องกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ To Be Number One ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 2.จัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในรพศ./รพท. รพช. รพ.สังกัดกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ถอน</li> </ol>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ เรื่องเล่าข่าวดัง (2 ต.ค.59)</p>	<p><b>พิษยา</b> ปรับสภาพร่างกายจิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง ให้ผู้เสพ ผู้ติดเข้าถึงบริการ ทั้งทางกายและทางจิตใจอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ 3.มีระบบติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดในรพ.สต. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะวัยรุ่น มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตัวเองจากสารเสพติดได้ รวมทั้งประมวลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศใหม่ โดย ป.ป.ส.</p> <p>-เสนอบทความ <b>ปรับกฎหมายยาเสพติดจัดหมวดหมู่ผู้ทำผิดรับโทษ</b> ว่า พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีแนวคิดปรับแผนเชิงรุกแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มุ่งเน้นทำสงครามกับผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่ โดยร่วมมือกับประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center) ขณะที่ภายในประเทศมีการปรับแผน มีเป้าหมายลดปริมาณความต้องการยาเสพติดลง จึงมีคำสั่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 3 คณะ ได้แก่ 1. <b>คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน</b> มีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เพื่อปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด 7 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียว คือ ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีสาระสำคัญ คือ ภาควิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด จะปรับปรุงระบบกำหนดโทษ ภาคการบำบัดรักษา ใช้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมาตรการอื่นแทนการลงโทษ เน้นการสมัครใจบำบัด ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติด 4 ชนิด คือ กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า เพื่อให้มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มจากกัญชงและกระท่อมก่อน</p> <p>2. <b>คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด</b> มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นแม่งานในการบำบัดรักษา ภายใต้แนวคิด "ผู้เสพยาคือผู้ป่วย" ระเบียบแรกจะกำหนดให้สถานพยาบาล ซึ่งมีอยู่ 896 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์คัดกรองและส่งต่อผู้เข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม และรัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ทั้งการศึกษาต่อ การฝึกทักษะอาชีพ การจัดหางาน และเงินทุนประกอบอาชีพ ให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข</p> <p>3. <b>คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร</b> มีนายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน จะดำเนินงานด้านแสวงหาความร่วมมือกับสื่อมวลชนขับเคลื่อนงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสยาเสพติด หรือแจ้งการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า (1ต.ค.59)</p>	<p><b>การควบคุมยาสูบ</b></p> <p>-กล่าวว่า การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (Conference of the Parties หรือ COP) โดยองค์การอนามัยโลก ที่จัดขึ้นในประเทศอินเดีย เดือนพฤศจิกายนนี้ กำลังกลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างมาก เพราะห้ามการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานอื่น เช่น ภาคการผลิต เกษตรกรชาวยายสูบ รวมทั้งประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตบุหรี่ชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลก เช่น จีน คิวบา หรืออิตาลี ขณะที่ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และโรงงานยาสูบไทย ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงผลกระทบได้หรือไม่ และหากกระทรวงสาธารณสุขไปรับนโยบายใดมา ก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานของตนจะต้องตามแก้ปัญหาอย่างไร</p>
<p>บ้านเมือง คอลัมน์ เลขที่ 1 ซอยปल्लीมณี (1ต.ค.59)</p>	<p><b>สวัสดิการรักษายาสูบข้าราชการ</b></p> <p>-กล่าวว่า ขอยืนยันกับรมว.คลัง อภิศักดิ์ ตันติวงษ์ ถ้าให้บริษัทประกันดูแลค่ารักษายาสูบของราชการทั่วประเทศ 60,000 ล้านบาท จะเกิดความวุ่นวายทั้งประเทศแน่นอน เพราะข้าราชการ 6 ล้านคนจะเฝ้างาน ขอให้ยกเลิกเรื่องนี้ และหากข้าราชการคนไหนทุจริตค่ารักษายาสูบ ก็ให้เอาเข้าคุก จะทำให้ระบบเกิดความเชื่อมั่นว่ากรมบัญชีกลางคุมได้</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น (1ต.ค.59)</p>	<p><b>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผลการศึกษาของม.รังสิต พ.ศ. 2556 พบว่า วัตถุประสงค์หลักของผู้ใช้บริการสปาในไทยทั้งคนไทยและต่างประเทศ คือเพื่อผ่อนคลาย โดยบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ นวดตัว รองลงมาคือ นวดเท้า นวดอโรมา ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ครั้งละ 1,500 บาท ซึ่ง 3 ปัจจัยหลักในการเลือกรับบริการสปา คือ ความสะอาด ทัศนียภาพของสปา และคุณภาพบริการ ผู้รับบริการขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามธุรกิจ (1ต.ค.59)</p>	<p>ชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งสารเคมี โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เมื่อเปรียบเทียบใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า และกัมพูชา พบว่าทักษะฝีมือผู้ให้บริการของไทยอยู่ในอันดับ 1 รองลงมา คือ อินโดนีเซีย</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตด้วยตนเอง กรณีอยู่เขตกทม. ยื่นที่จุดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ชั้น 1 กรม สบส. ต่างจังหวัด ยื่นที่ สสจ. ทั้งนี้ ไม่มีการใช้นายหน้าดำเนินการอย่างเด็ดขาด</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>สธ.บำรุงขวัญบุคลากรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ สธ. ว่า ที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. เห็นชอบในหลักการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ได้รับวุฒิเพิ่ม จากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัด 4 อำเภอ ชายแดนใต้ จำนวน 419 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าวิชาชีพ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่ ก.พ. กำหนด</p> <p>นอกจากนี้ อ.ก.พ.สธ.ยังได้พิจารณาการกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เช่น หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และกลุ่มอำนวยการนักจัดการงานทั่วไปในโรงพยาบาลทั่วไป ที่ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชน 18 แห่ง เป็นต้น</p>
<p>มติชน สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ไอ.เอ็น.เอ็น ผู้จัดการออนไลน์ (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>เตือนไข้หวัด-ปอดบวม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้กำลังก้าวสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้ประชาชนเสี่ยงเจ็บป่วยด้วย 2 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยสะสม 99,894 คน เสียชีวิต 16 ราย ส่วนโรคปอดบวม พบผู้ป่วยปีละประมาณ 2 แสนคน แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบถ้วน ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่คลุกคลีหรือสัมผัสกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปในสถานที่คนแออัด หรือมีอากาศเย็นจัด รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางและหมั่นล้างมือ</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น ASTVผู้จัดการออนไลน์ (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>สบส.แจงกินยาเบาหวานความดันแล้วไตวายไม่จริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงบางคนไม่กล้ากินยารักษาที่แพทย์สั่ง เพราะกลัวว่าหากกินไปนาน ๆ จะเป็นโรคไตวาย กลัวดับแข็ง เช่น บางพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยไม่ยอมกินยาต่อเนื่องสูงถึงร้อยละ 70 บางคนหยุดยาเอง เพราะเห็นว่าอาการปกติดี โดยมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่กินยาปฏิบัติตามการรักษาของแพทย์ และจากรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในปี 2559 ผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นทะเบียนรักษาในสถานพยาบาลประมาณ 2.5 ล้านกว่าคน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 5 ล้านกว่าคน ในจำนวนทั้ง 2 โรคนี้ ปฏิบัติตัวควบคุมอาการได้ดีประมาณร้อยละ 27 เท่านั้น ส่วนเรื่องของการออกกำลังกาย การทำงานหนัก ไม่จัดว่าเป็นการออกกำลังกาย เนื่องจากในขณะที่ทำงาน เป็นช่วงที่สมองทำงานหนักมีความเครียดไปด้วย มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมา (Cortisol) ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์ (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>แก้เด็กติดเกม</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีวัยรุ่นสาวชาวจีน จับมารดามัดเก้าอี้ปล่อยให้หิวตาย เนื่องจากโกรธแค้นที่ถูกบีบบังคับเข้ารับการบำบัดการเสพติดอินเทอร์เน็ต ที่สำนักวิชาป้องกันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครจี๋หนัน มณฑลชานตง ประเทศจีน ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการใช้ความรุนแรงและอบรมด้วยสไตล์ "ค่ายทหาร" นั้น</p> <p>นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์ด้านเด็กและสื่อ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การแก้ปัญหาเด็กติดเกมของประเทศจีน ด้วยวิธีการแบบทหาร และเกิดผลกระทบรุนแรง สะท้อนว่าการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาไม่ได้ผล ชี้หนทางที่ถูกต้อง ต้องสร้างวินัยเด็ก สร้างความสัมพันธ์อบอุ่นในครอบครัว</p>
<p>เดลินิวส์ (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>โพลชี้คนเดือดร้อนเพราะไม่มีเงิน</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,267 คน เรื่อง สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันความเดือดร้อนของประชาชน โดยประชาชนร้อยละ 39.6 ระบุว่าเดือดร้อนเรื่องไม่มีเงินใช้ มีปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 14.8 ระบุว่าปัญหาน้ำท่วม กัญพิบัติ ร้อยละ 13.9 ระบุว่า ข้าวปลาอาหารราคาแพง ร้อยละ 11.5 ระบุว่าโจรผู้ร้ายชุม จักโก๋ อันธพาลในซอย ยาเสพติด ร้อยละ 6.3 ระบุว่าไม่มีที่ทำกิน ถูกแย่งอาชีพ ร้อยละ 5.2 ระบุ เสียรบกวน ฝุ่น มลพิษ โรงงานและก่อสร้าง ที่เหลือคือ เดือดร้อนจากสถานบันเทิง จอดรถวางหน้าบ้าน บริการของทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>ราชการล่าช้า เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เป็นต้น</b></p> <p>ส่วนหน่วยงานราชการและกระทรวงที่ช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนได้มากที่สุด ประชาชนร้อยละ 30.8 ระบุว่ากระทรวงกลาโหม รองลงมา ร้อยละ 27.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 21.9 กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 5.5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 5.5 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 2.5 กระทรวงแรงงาน และร้อยละ 6.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ ตามลำดับ</p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,374 คน ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน สรุปดังนี้ 1.สิ่งที่ประชาชนคาดหวังในปีที่ 3 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 1 เศรษฐกิจดีขึ้น มีการลงทุนขนาดใหญ่ พัฒนาระบบการคมนาคม 83.18% อันดับ 2 ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กินดีอยู่ดี มีงานทำ 79.24% อันดับ 3 คนไทยรักสามัคคีกัน บ้านเมืองสงบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 72.08% อันดับ 4 มีการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย การเมืองเป็นไปในทิศทางที่ดี 71.65% และอันดับ 5 รัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน มีผลงานเป็นรูปธรรม 69.34%</p>
<p>ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (1ต.ค.59)</p>	<p><b>สธ.เตือนระวังลูกอ้วนช่วงปิดเทอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โรคอ้วนของเด็กวัยเรียนในปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 13.1 ซึ่งยังคงอยู่ในอัตราที่สูง และเด็กที่อ้วนตั้งแต่เล็กจนถึง 6 ขวบ เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน 1 ใน 4 แต่หากปล่อยให้อ้วนในระย่วัยรุ่น โอกาสเสี่ยงก็จะสูงขึ้นไปอีก 3 เท่า ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา ทั้งนี้ ในช่วงปิดเทอม อาจเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นโรคอ้วน เนื่องจากกินอาหารตามใจปาก ดังนั้น ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษ โดยการจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผักผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้อและส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตามช่วงวัย</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ ทันโลกทันเหตุการณ์กับ แพทยสภา (1ต.ค.59)</p>	<p><b>การแพทย์ทางเลือกกับแพทยสภา</b></p> <p>-เสนอบทความ โดย พญ.ชลลลวี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา กล่าวว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาการแพทย์ทางเลือกที่นิยมและต้องผ่านหลักสูตรการเรียนตามกำหนด ได้แก่ 1.โคโรแพรกติก 2.ฝังเข็ม 3.ไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) 4.พลังบำบัด 5.มโนภาพบำบัด 6.ธรรมชาติบำบัด 7.หัตถเวชบำบัด (Massage therapists) 8.โยคะ และ 9.ทำสมาธิ สำหรับการใช้สเต็มเซลล์บำบัดในประเทศไทย เป็นการแพทย์แผนปัจจุบันที่รับรองใช้รักษา 5 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งกระดูกอ่อน โรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา (Multiple myeloma) โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย และมีข้อแนะนำในการเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก ดังนี้</p> <p>1.หากรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วมีโอกาสหาย ไม่ควรแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาแต่การแพทย์ทางเลือก เพราะอาจจะได้ผลไม่แน่นอน 2.ควรทราบประโยชน์ โทษ ข้อจำกัด และข้อห้าม ของการแพทย์ทางเลือกที่เลือกใช้ 3.ควรแจ้งให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบ เพราะการรักษาอาจจะมีผลรบกวนกัน ทั้งบวก และลบ 4.ควรวิเคราะห์การแพทย์ทางเลือก ก่อนเลือกรักษา</p>
<p>บ้านเมือง ASTVผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>สปสช.เผยยอดผู้ใช้บริการบัตรทองครึ่งปีกว่า 80 ล้านครั้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. เผย ช่วงครึ่งปีแรกปี 2559 ผลการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล มีผู้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48.23 ล้านคน อัตราค่าบริการทั้งผู้ป่วยนอก 80.047 ล้านครั้ง บริการผู้ป่วยใน 2,968 ล้านครั้ง ส่วนบริการแพทย์แผนไทย ครึ่งปีแรกของปี 2559 มีหน่วยบริการแพทย์แผนไทยที่ผ่านการรับรอง 701 แห่ง มีผู้รับบริการแพทย์แผนไทยประเภทนวด ประคบ และอบสมุนไพร 646,978 คน หรือ 1,069,581 ครั้ง บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด 10,215 คน หรือ 35,691 ครั้ง และมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1,203,830 คน หรือ 1,486,105 ครั้ง</p> <p>การสนับสนุนการล้างไตและฟอกเลือดล้างไต กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน 3,714 คน รับบริการ 20,188 ครั้ง การเข้าถึงยาลดไขมันเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI 1,932 คน รับบริการ 2,148 ครั้ง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 1,498 คน รับบริการ 1,502 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดต่อกระดูกให้กับผู้ป่วย 73,721 คน รับบริการ 81,487 ครั้ง และการดูแลผู้ป่วยวันโรค 22,952 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ แนวหน้า (3 ต.ค.59)	<p><b>รพ.หัวหินสร้างที่จอดรถเพิ่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการรพ.หัวหิน กล่าวว่า ปัจจุบันรพ.หัวหินประสบปัญหาความแออัดของผู้มารับบริการ จึงได้ออกแบบอาคารสนับสนุนบริการ พร้อมทั้งจอดรถ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561</p>
แนวหน้า (3 ต.ค.59)	<p><b>พิษแมงกะพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.โมโนยา พฤทธิภพ แพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.ตราด และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปที่เกาะเสม็ดเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรือโดยสาร เรือกล้วย เรือเร็ว เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เรื่องการป้องกันและรักษาเวลาถูกแมงกะพรุนพิษ ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ (3 ต.ค.59)	<p><b>กองทุนชราภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.วรวรรณ ชามูด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ขณะนี้ ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงทั้งประเทศปี 2560 นอกเหนือจากที่รัฐบาลให้การดูแลอยู่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าอุปกรณ์ เช่น เตียงผู้ป่วย เบาะ รถเข็น ผ้าอ้อม วัสดุสิ้นเปลืองและค่าจัดการผู้ดูแล ซึ่งรวมทั้งค่าเดินทางผู้ดูแล รวมแล้วเกือบ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี และอีก 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 แสนล้านบาท คณะวิจัยจึงออกแบบให้สังคมที่ยังไม่ป่วย ช่วยดูแล และให้ผู้ป่วยและท้องถิ่นช่วยกันคนละครั้งโดย คือ 1.รัฐจะต้องจัดตั้งกองทุนดูแลผู้ป่วยระยะยาว โดยมีค่าบริหารจัดการเกิดขึ้น ซึ่งงบประมาณด้านสาธารณสุข งบประมาณเยี่ยมบ้านให้มีเช่นเดิม 2.ค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเดินทางของผู้จัดการดูแล รัฐบาลและประชาชนอายุ 40 - 65 ปี ช่วยสมทบรับผิดชอบจ่ายเงินสมทบกองทุน เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 500 บาทต่อปี 3.ค่าผู้ดูแลและค่าการเดินทางผู้ดูแล ให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบ และท้องถิ่นร่วมกันจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน</p> <p>ด้าน นางสาวอรุณี ศรีโต นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนาในฐานะผู้สูงอายุ กล่าวว่า รัฐบาลต้องนำร่องจัดตั้งกองทุนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ที่สำคัญ กองทุนนี้ต้องมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีแนวคิดในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ก้าวหน้าและต้องสนับสนุน โดยควรใช้การเก็บภาษีเพิ่มจากสินค้าบาปนำมาตั้งกองทุน ไม่ใช่การดึงงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ ที่มีภารกิจของตัวเองอยู่แล้ว ที่สำคัญ การเก็บภาษีเพิ่มจากสินค้าที่ทำลายสุขภาพ ยังเป็นผลดีต่อภาพรวมของการแก้ปัญหา ทั้งเหล้า บุหรี่ หรืออาจรวมไปถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย เพราะงานวิจัยทั่วโลกยืนยันตรงกันว่า การขึ้นภาษีคือหนึ่งในมาตรการที่ดีที่สุด ในการแก้ไขปัญหาสินค้าทำลายสุขภาพ และสร้างผลกระทบทางสังคม</p>
กรุงเทพธุรกิจ (3 ต.ค.59)	<p><b>ลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้จูงใจนักลงทุน กำหนดเขตแดนการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 13 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก และอุตสาหกรรมที่ไทยจำเป็นต้องตั้งเข้ามาตั้งฐานภายในประเทศ โดยคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีสินค้าบริการหลายชนิดเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้น โดยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายใน 4 กลุ่มกิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และบริการทางการแพทย์</p> <p>ด้านนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ บีโอไอ กล่าวว่า ภาครัฐจะบูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณในปี 2561 ในการจัดทำแผนการสนับสนุนและบววิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมยาอย่างเต็มที่ โดย อย. จะเร่งสร้างห้องทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพิ่ม รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับรองยาให้รวดเร็ว โดยให้ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบรับรองยาสมุนไพร เบื้องต้น อย.มีแผนแยกงานส่วนตรวจรับรองงานวิจัยยาออกจากระบบราชการ เพื่อให้มีความคล่องตัว และสามารถเพิ่มคำตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญได้มากขึ้น ด้านองค์การเภสัชกรรมจะต้องแก้ไขกฎหมายลดการผูกขาดกับโรงพยาบาลรัฐ เปิดให้ยาที่ผลิตได้ภายในประเทศที่มีคู่แข่งหลายรายและมีราคาที่เหมาะสมเข้ามาขายให้กับโรงพยาบาล ทั้งนี้ มาตรการการส่งเสริมในอุตสาหกรรมยาดังกล่าว จะทำให้ราคายาภายในประเทศลดลง โดยเฉพาะกลุ่มยาที่ได้จากสารสกัดสมุนไพร จะลดลงถึง 40% และในระยะยาวจะลดลงอีก เพราะต้นทุนในการวิจัยจะลดลง ซึ่งหากนำเข้ามาทดแทนยานำเข้าได้ จะช่วยลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลลงอีกมาก</p>
ASTVผู้จัดการออนไลน์ (3 ต.ค.59)	<p><b>ก.เกษตรฯ รับโอนภารกิจตรวจสอบอาหารนำเข้า 338 รายการจาก อย.</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับโอนภารกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้า จาก อย. ตามพิกัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ศุลกากร 7 พิกัด ครอบคลุมสินค้า 338 รายการ ส่วนสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกแล้วถูกส่งกลับคืน หากนำมาปรับปรุงเพื่อส่งออกใหม่ กระทรวงเกษตรฯจะเป็นผู้ดูแล แต่หากประสงค์นำกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ออ.ยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบเช่นเดิม</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมความปลอดภัยอาหาร ณ ด่านนำเข้าทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารและอำนวยความสะดวกทางการค้า และปกป้องผู้บริโภคในประเทศ จากสินค้าที่มีความเสี่ยงและสินค้าที่ไม่ปลอดภัย</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (1ต.ค.59)</p>	<p><b>ตัดสิทธิ์นมโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม พิจารณาตัดสิทธิ์โควตาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปี 2559 อีก 3 ราย ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน จำนวน 13 ตันต่อ 2.บจก.อุตรดิตร์ฟูดส์ จำนวน 5.54 ตัน/วัน และ 3.บจก.วารินมิลค์ จำนวน 29.9 ตัน/วัน รวมทั้งสิ้น 48.44 ตัน/วัน เนื่องจากตรวจสอบแล้วคุณภาพน้ำนมดิบไม่ได้มาตรฐาน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ (3 ต.ค.59)</p>	<p><b>สปส.แจ้งสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สปส.ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ยกเลิกบัญชีประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์สิทธิการรักษาทันตกรรมผู้ประกันตนของ สปส. วงเงินคนละ 900 บาทต่อปีแล้ว หลังจากนั้น ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการทันตกรรมในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วไป โดยสำรองจ่ายก่อนและยื่นเรื่องเบิกเงินกับ สปส.ภายหลัง โดยมีพื้นที่โครงการนำร่อง ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายใน 30 หน่วยบริการ ใน 19 จังหวัด มีสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสปส. 78 แห่ง ทั้งนี้ ระยะ 3 เดือน (ต.ค.ถึง ธ.ค.) จะประเมินผลการดำเนินการจากจำนวนผู้ใช้บริการ ปัญหาและข้อเรียกเรียนต่าง ๆ เพื่อวางแผนแนวทางแก้ไข ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีหน้า</p>
<p>ข่าวสด (1ต.ค.59)</p>	<p><b>ชรก.ฆ่าตัวตายวันเกษียณ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชัชชัย เกิดพุ่มเปี่ยม นายช่างชลประทานอาวุโส ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและกังวลชีวิตหลังเกษียณ กระโดดตดหน้า ขบวนรถไฟ เสียชีวิตในวันเกษียณราชการ บริเวณที่กั้นรถไฟ วัดพัญญูเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนี้ว่า การทำงานถือว่าเป็นช่วงระยะที่ยาวนานของชีวิต ทำให้รู้ว่ามีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกะทันหัน ดังนั้นก่อนที่จะเกษียณอายุอาจต้องมีการวางแผนชีวิตว่าจะทำอะไรต่อไป พยายามปรับตัวใหม่ ครอบคลุมไว้ก็ต้องมีการพูดคุยกัน ชวนทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ได้ทำตอนทำงาน ให้รู้สึกไม่ว่างเปล่า คอยพูดคุยให้กำลังใจกันเสมอ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (2 ต.ค.59)</p>	<p><b>ความไม่สงบในซีเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นางมาร์กาเรต ชาน ผอ.องค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้อพยพคนป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บในซีเรียไปยังที่ปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์ที่เมืองอเลปโปมีความแตกแยกอย่างหนัก แพทย์ที่มีจำนวนน้อยที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โรงพยาบาลก็มีเตียงน้อยเกินไป อุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกทำลาย และยาที่สำคัญ เช่น ยาสงบกล้ามเนื้อจะหมด ประกอบกับอาหาร น้ำ และเชื้อเพลิงกำลังจะหมดลง องค์การด้านมนุษยธรรมไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งความช่วยเหลือ รวมถึงยาจากองค์การอนามัยโลก</p>
<p>แนวหน้า (2 ต.ค.59)</p>	<p><b>เด็กแอฟริกันมีภูมิต้านทานเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร เผยผลการค้นพบล่าสุดหลังศึกษาตัวอย่างเลือดของเด็กชาวแอฟริกาใต้ 170 คนที่ติดเชื้อเอชไอวีว่า เด็กในจำนวนนี้ 10% จะไม่พัฒนาไปมีอาการของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเอดส์ในภายหลัง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง ไม่พยายามโจมตีไวรัสเอชไอวี ซึ่งอาจเป็นแนวทางไปสู่การรักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยอาศัยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดได้ ทีมนักวิจัยระบุว่า การที่คนเราป่วยด้วยโรคเอดส์ ไม่ได้มาจากการติดเชื้อเอชไอวีโดยตรง แต่มาจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีต่อเชื้อเอชไอวีในแต่ละคน โดยระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก 10% จากกลุ่มตัวอย่าง หลีกเลี่ยงที่จะเข้าทำลายเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้อง และเป็นกลไกเดียวกับที่พบในลิงกว่า 40 ชนิด ซึ่งมีเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องในลิงหรือ SIV อยู่ แต่ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด</p>